

**ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: **563** /UBND-TH
V/v thực hiện kết luận của
Chủ tọa tại phiên chất vấn và trả
lời chất vấn Kỳ họp thứ 18
HĐND Thành phố

Hà Nội, ngày **25** tháng **02** năm 2021

Kính gửi: - Giám đốc, Thủ trưởng các Sở, ban, ngành Thành phố.
- Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã.

Tại Kỳ họp thứ 18 HĐND Thành phố khóa XV, HĐND Thành phố đã tiến hành chất vấn tại hội trường đối với 02 nhóm vấn đề: Công tác quản lý khai thác, tập kết, trung chuyển cát, sỏi lòng sông trên địa bàn Thành phố; Việc thực hiện Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan thuộc Thành phố, Quy tắc ứng xử nơi công cộng trên địa bàn Thành phố.

Trên cơ sở Thông báo số 30/TB-HĐND của Thường trực HĐND Thành phố về kết luận của Chủ tọa tại phiên chất vấn và trả lời chất vấn Kỳ họp thứ 18 HĐND Thành phố (*bản chụp gửi kèm theo*), Chủ tịch UBND Thành phố yêu cầu:

1. Đối với công tác quản lý khai thác, tập kết và trung chuyển cát, sỏi lòng sông trên địa bàn Thành phố:

1.1. Sở Tài nguyên và Môi trường: tham mưu triển khai thực hiện Nghị định số 23/2020/NĐ-CP ngày 24/02/2020 của Chính phủ về quản lý cát, sỏi lòng sông và bảo vệ lòng, bờ, bãi sông. Theo đó, cần quan tâm rà soát lại chức năng, nhiệm vụ, phân công trách nhiệm cụ thể của các cấp, các ngành để đảm bảo việc quản lý cát, sỏi lòng sông và bảo vệ lòng, bờ, bãi sông được hiệu quả cao nhất.

Sở Tài nguyên và Môi trường, Công an Thành phố: rà soát, sửa đổi, bổ sung các quy định của Thành phố; Quy chế phối hợp đã ký giữa UBND Thành phố, Công an Thành phố với UBND các tỉnh, Công an các tỉnh giáp ranh có chung sông để nâng cao hiệu quả thực hiện công tác phối hợp trong tình hình hiện nay.

1.2. Các sở, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã: phối hợp tháo gỡ kịp thời các vướng mắc về thủ tục đất đai, hướng dẫn doanh nghiệp hoàn thiện các thủ tục để đủ điều kiện cấp phép hoạt động và quản lý theo quy định; xử lý dứt điểm các bến, bãi tập kết, trung chuyển cát, sỏi trái pháp luật; gắn trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương với kết quả xử lý vi phạm theo tiến độ yêu cầu của Thành phố.

1.3. Sở Tài nguyên và Môi trường: chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thực hiện thăm dò đánh giá trữ lượng đối với các điểm mỏ cát đã được xác định (còn 18 điểm chưa hoàn thành). Sớm tổ chức đấu giá quyền khai thác khoáng sản đối với 5 điểm

mở đã hoàn thành việc thăm dò, đánh giá trữ lượng năm 2018. Triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp bảo vệ các điểm mỏ chưa khai thác.

1.4. Công an Thành phố, sở Giao thông vận tải (Thanh tra giao thông), UBND các quận, huyện, thị xã: tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, phát hiện kịp thời, xử lý nghiêm đối với các tổ chức, cá nhân vi phạm pháp luật về khai thác, tập kết vận chuyển cát, sỏi, lòng sông.

2. Đối với việc thực hiện Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan thuộc Thành phố, Quy tắc ứng xử nơi công cộng trên địa bàn Thành phố.

2.1. Các sở, ban, ngành Thành phố, UBND các quận, huyện, thị xã: tiếp tục tập trung chỉ đạo thực hiện tốt hai Bộ quy tắc ứng xử, trong đó quan tâm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền, chú trọng các biện pháp khắc phục tồn tại, hạn chế. Các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã, UBND các xã, phường, thị trấn tăng cường siết chặt kỷ cương hành chính; nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy chính quyền các cấp; phát hiện gương điển hình tiên tiến, cách làm hay trong thực thi công vụ, kịp thời nhân rộng và động viên khen thưởng; xác định rõ trách nhiệm của người đứng đầu trong việc triển khai thực hiện hai Bộ quy tắc ứng xử tại địa phương, cơ quan, đơn vị.

2.2. Sở Văn hóa và Thể thao: khẩn trương rà soát, sửa đổi, bổ sung một số nội dung quy tắc ứng xử phù hợp với tình hình mới; nghiên cứu ban hành chế tài phù hợp quy định của pháp luật để xử lý các trường hợp vi phạm quy tắc ứng xử.

2.3. Sở Nội vụ: tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra thường xuyên và đột xuất việc thực thi công vụ của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan thuộc Thành phố, quan tâm tới bộ phận tiếp công dân của các cơ quan, đơn vị;

Sở Văn hóa và Thể thao: tổ chức đánh giá sơ kết, tổng kết việc triển khai thực hiện hai Bộ quy tắc ứng xử hằng năm.

2.4. Sở Kế hoạch và Đầu tư: rà soát, hỗ trợ đầu tư để các địa phương sớm hoàn thành mục tiêu 100% thôn, làng có nhà văn hóa hoặc điểm sinh hoạt cộng đồng, góp phần nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho nhân dân.

2.5. Các sở, ban, ngành liên quan, UBND các quận, huyện, thị xã: tổ chức lồng ghép thực hiện các nội dung quy tắc ứng xử nơi công cộng vào hướng dẫn thực hiện nội dung Phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa;

Sở Giáo dục và Đào tạo: lồng ghép nội dung quy tắc ứng xử trong việc giảng dạy bộ tài liệu Giáo dục nếp sống thanh lịch, văn minh cho học sinh Thủ đô; Chỉ đạo các cơ sở giáo dục, đào tạo niêm yết Quy tắc ứng xử nơi công cộng tại các trường học, cơ sở đào tạo.

2.6. Sở Văn hóa và Thể thao: có hình thức động viên kịp thời gương người tốt việc tốt, những cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện các Quy tắc ứng xử; có biện pháp xử lý những cá nhân có thái độ, hành vi, ứng xử trái quy tắc và những cá nhân cố tình vi phạm.

3. Báo cáo kết quả triển khai Kết luận của Chủ tọa tại phiên chất vấn và trả lời chất vấn kỳ họp thứ 18 HĐND Thành phố:

3.1. Giao Giám đốc các sở: Tài nguyên và Môi trường, Văn hóa và Thể thao chủ trì, phối hợp các sở, ban, ngành liên quan, UBND các quận, huyện, thị xã tổng hợp kết quả thực hiện Kết luận của Chủ tọa theo 02 nhóm vấn đề nêu trên. Báo cáo tổng hợp chung của từng sở Tài nguyên và Môi trường và sở Văn hóa và Thể thao gửi về UBND Thành phố **trước ngày 01/5/2021** (file báo cáo dạng MsWord gửi về địa chỉ hộp thư: tonghop_vpubtp@hanoi.gov.vn).


3.2. Giao các Sở, ngành liên quan, UBND các quận, huyện, thị xã căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao tại 02 nhóm vấn đề nêu trên, gửi báo cáo kết quả triển khai về các đơn vị được giao chủ trì (sở Tài nguyên và Môi trường, sở Văn hóa và Thể thao) **trước ngày 15/4/2021** để tổng hợp chung, báo cáo UBND Thành phố theo quy định.

Đối với những nội dung chất vấn chưa trả lời trực tiếp tại Hội trường, các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã có báo cáo trả lời bằng văn bản gửi đến Thường trực HĐND Thành phố, đại biểu HĐND Thành phố chất vấn theo quy định tại Điều 60, Luật hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ tịch UBND Thành phố;
- Các đ/c PCT UBND Thành phố;
- VPUBTP: CPVP, các Phòng Chuyên viên;
- Lưu: VT, TH_(H.Anh).

15 - 21

CHỦ TỊCH

Chu Ngọc Anh



Người ký: Văn phòng Hội đồng Nhân dân
Email: vanthu_hdndtp@hanoi.gov.vn
Cơ quan: Thành phố Hà Nội
Thời gian ký: 31.12.2020 15:57:10 +07:00

**HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc**

Số: 30/TB-HĐND

Hà Nội, ngày 15 tháng 12 năm 2020

THÔNG BÁO

Kết luận của Chủ tọa tại phiên chất vấn và trả lời chất vấn Kỳ họp thứ 18 HĐND Thành phố

Kính gửi: Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội

Tại kỳ họp thứ 18, Thường trực HĐND Thành phố đã lựa chọn 15 kiến nghị chung liên quan đến nhiều ngành, được nhiều cử tri phản ánh, 18 câu hỏi chất vấn, đề nghị UBND Thành phố trả lời và báo cáo cử tri ngay sau kỳ họp. UBND Thành phố đã có báo cáo trả lời và được đăng tải đầy đủ nội dung trên cổng thông tin điện tử của HĐND Thành phố để cử tri, Nhân dân Thủ đô theo dõi. Đồng thời HĐND Thành phố lựa chọn 02 nhóm vấn đề: Công tác quản lý khai thác, tập kết, trung chuyển cát, sỏi lòng sông trên địa bàn Thành phố; Việc thực hiện Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan thuộc Thành phố, Quy tắc ứng xử nơi công cộng trên địa bàn Thành phố để chất vấn trực tiếp tại kỳ họp. Việc chất vấn và trả lời chất vấn 02 nhóm vấn đề trên đã đáp ứng yêu cầu của các đại biểu HĐND Thành phố, nguyện vọng, yêu cầu của cử tri và Nhân dân Thủ đô.

Phiên chất vấn, trả lời chất vấn đã thể hiện sự nghiêm túc, công khai, dân chủ, thẳng thắn, trách nhiệm và đúng quy định của pháp luật. Tại phiên chất vấn đã có 25 lượt đại biểu đặt câu hỏi chất vấn, tái chất vấn; 02 đồng chí Phó Chủ tịch UBND Thành phố; 08 đồng chí Giám đốc, thủ trưởng các sở, ban, ngành, 02 cơ quan truyền thông; 07 đồng chí Chủ tịch UBND quận, huyện; 02 đồng chí Trưởng Công an huyện và 02 đồng chí Chủ tịch UBND xã tham gia trả lời chất vấn. Các đại biểu đặt câu hỏi ngắn gọn, đúng trọng tâm, người trả lời chất vấn rõ ràng, cơ bản đúng nội dung câu hỏi, vấn đề đại biểu quan tâm, trong đó thể hiện rõ trách nhiệm, rõ địa chỉ và thời gian giải quyết. Đồng chí Chủ tịch UBND Thành phố đã có báo cáo trả lời, giải đáp các vấn đề, ý kiến trả lời chưa được làm rõ và thông tin thêm những nội dung quan trọng mà dư luận, cử tri, Nhân dân quan tâm.

Thay mặt chủ tọa kỳ họp, đồng chí Nguyễn Thị Bích Ngọc - Chủ tịch HĐND Thành phố, chủ trì phiên chất vấn kết luận và chỉ đạo:

1. Đối với công tác quản lý khai thác, tập kết và trung chuyển cát, sỏi lòng sông trên địa bàn Thành phố

HĐND Thành phố ghi nhận sự nỗ lực, trách nhiệm của UBND Thành phố, các sở, ngành và UBND các quận, huyện, thị xã, xã, phường, thị trấn trong công tác ban hành các văn bản chỉ đạo, tổ chức thực hiện quản lý cát, sỏi lòng sông và bảo vệ lòng, bờ, bãi sông, đặc biệt trong hoạt động kiểm tra, xử lý các vi phạm.

Tuy nhiên, kết quả cho thấy việc thực hiện trách nhiệm theo thẩm quyền được quy định và chỉ đạo của UBND Thành phố của một số sở, ngành, quận, huyện, thị xã và xã, phường, thị trấn còn có nội dung chậm, chưa nghiêm, chưa đầy đủ, chưa quyết liệt, hiệu quả chưa cao; Công tác phối hợp giữa các sở, ban, ngành và chính quyền địa phương còn hạn chế, chưa sâu sát¹. Việc thực hiện quy chế phối hợp giữa UBND, Công an Thành phố với UBND, Công an các tỉnh giáp ranh trong công tác quản lý khai thác cát, sỏi còn khó khăn, chưa đạt hiệu quả như mong muốn. Ý thức chấp hành các quy định pháp luật trong quản lý và khai thác cát, sỏi; trong việc quản lý, kinh doanh bến bãi tập kết, trung chuyển vật liệu xây dựng của một số tổ chức, cá nhân còn chưa tốt.

Hội đồng nhân dân Thành phố đề nghị:

1.1. Đối với UBND Thành phố

(1) Tập trung triển khai thực hiện Nghị định số 23/2020/NĐ-CP ngày 24/02/2020 của Chính phủ về quản lý cát, sỏi lòng sông và bảo vệ lòng, bờ, bãi sông. Theo đó cần quan tâm rà soát lại chức năng nhiệm vụ, phân công trách nhiệm cụ thể của các cấp, các ngành để đảm bảo việc quản lý cát, sỏi lòng sông và bảo vệ lòng, bờ, bãi sông được hiệu quả cao nhất. Đồng thời rà soát, sửa đổi, bổ sung các quy định của Thành phố; Quy chế phối hợp đã ký giữa UBND thành phố Hà Nội, Công an thành phố Hà Nội với UBND các tỉnh, Công an các tỉnh giáp ranh có chung sông để nâng cao hiệu quả thực hiện công tác phối hợp trong tình hình hiện nay.

(2) Chỉ đạo các sở, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã phối hợp tháo gỡ kịp thời các vướng mắc về thủ tục đất đai, hướng dẫn doanh nghiệp hoàn thiện các thủ tục để đủ điều kiện cấp phép hoạt động và quản lý theo quy định; xử lý dứt điểm các bến, bãi tập kết, trung chuyển cát, sỏi trái pháp luật; gắn trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương với kết quả xử lý vi phạm theo tiến độ yêu cầu của Thành phố.

¹ Còn tồn tại nhiều điểm phức tạp về khai thác cát trái phép; nhiều bến, bãi tập kết, trung chuyển cát, sỏi trái phép hoạt động kéo dài nhưng chưa được xử lý dứt điểm, triệt để theo đúng tiến độ chỉ đạo của UBND Thành phố; Số liệu về các bến, bãi vi phạm của các ngành chưa được thống nhất; những vướng mắc trong thủ tục cấp phép bến, bãi tập kết cát, sỏi còn chậm được tháo gỡ; hoạt động đấu giá quyền khai thác cát chậm được thực hiện theo kế hoạch do UBND đề ra....

(3). Chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thực hiện thăm dò đánh giá trữ lượng đối với các điểm mỏ cát đã được xác định (còn 18 điểm chưa hoàn thành). Sớm tổ chức đấu giá quyền khai thác khoáng sản đối với 5 điểm mỏ đã hoàn thành việc thăm dò, đánh giá trữ lượng năm 2018. Triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp bảo vệ các điểm mỏ chưa khai thác.

(4). Chỉ đạo các lực lượng chức năng, Công an Thành phố, quận, huyện, Thanh tra giao thông tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, phát hiện kịp thời, xử lý nghiêm đối với các tổ chức, cá nhân vi phạm pháp luật về khai thác, tập kết vận chuyển cát, sỏi lòng sông.

1.2. Đối với UBND các quận, huyện, thị xã

(1). Xử lý dứt điểm các bến, bãi tập kết, trung chuyển vật liệu xây dựng không phù hợp tiêu chí, không đảm bảo điều kiện hoạt động trên địa bàn ảnh hưởng đến an toàn giao thông và vệ sinh môi trường tại địa phương theo chỉ đạo của UBND Thành phố.

(2). Tăng cường công tác quản lý, phát hiện và phối hợp các lực lượng chức năng xử lý vi phạm về khai thác, tập kết, trung chuyển cát, sỏi lòng sông trên địa bàn.

(3). Tăng cường đôn đốc, hướng dẫn các tổ chức, cá nhân trên địa bàn được cấp phép kinh doanh khai thác khoáng sản, bến, bãi tập kết, trung chuyển vật liệu xây dựng đáp ứng đủ tiêu chí, tiêu chuẩn phù hợp với quy hoạch thực hiện đầy đủ các thủ tục đất đai, môi trường, cấp phép theo quy định.

(4). Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật đến các tổ chức, cá nhân kinh doanh, hoạt động tại khu vực bến bãi và nhân dân khu vực lân cận để tăng cường bảo vệ khoáng sản chưa khai thác, kịp thời phát hiện, thông tin và ngăn chặn sai phạm tại địa phương.

(5). Chỉ đạo UBND cấp xã tăng cường công tác tuyên truyền, kiểm tra, phát hiện vi phạm và phối hợp, xử lý theo thẩm quyền. Kịp thời báo cáo UBND cấp huyện và cơ quan chức năng có liên quan.

2. Đối với việc thực hiện Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan thuộc Thành phố, Quy tắc ứng xử nơi công cộng trên địa bàn Thành phố.

Qua hơn 03 năm tổ chức thực hiện, với những cách làm sáng tạo và hiệu quả, Bộ quy tắc ứng xử của cán bộ công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan thuộc Thành phố (theo Quyết định số 522/QĐ-UBND ngày 25/01/2017) và Bộ quy tắc ứng xử nơi công cộng trên địa bàn Thành phố (theo Quyết định số 1665/QĐ-UBND ngày 10/3/2017) đã từng bước đi vào cuộc sống, được dư luận Nhân dân đồng tình, hưởng ứng. Việc thực hiện các quy tắc ứng

xử đã có tác động tích cực trong xây dựng, hình thành chuẩn mực ứng xử văn hóa văn minh trên địa bàn Thủ đô.

Tuy nhiên, sau hơn 03 năm thực hiện hai Bộ quy tắc ứng xử vẫn còn tồn tại một số hạn chế. Thời gian tới, để tạo bước chuyển biến rõ nét trong việc thực hiện hai Bộ quy tắc ứng xử, xây dựng hình ảnh người Hà Nội nói chung thực sự đẹp trong mắt bạn bè quốc tế và người dân cả nước; xây dựng hình ảnh người cán bộ công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan Thành phố thực sự là công bộc, tận tụy vì dân, Hội đồng nhân dân Thành phố đề nghị:

2.1. Đối với UBND Thành phố, các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã và UBND các xã, phường, thị trấn.

(1). Tiếp tục tập trung chỉ đạo thực hiện tốt hai Bộ quy tắc ứng xử, trong đó quan tâm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền, chú trọng các biện pháp khắc phục tồn tại, hạn chế. Chỉ đạo các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã, UBND các xã, phường, thị trấn tăng cường siết chặt kỷ cương hành chính; nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy chính quyền các cấp; phát hiện gương điển hình tiên tiến, cách làm hay trong thực thi công vụ, kịp thời nhân rộng và động viên khen thưởng; xác định rõ trách nhiệm của người đứng đầu trong việc triển khai thực hiện hai Bộ quy tắc ứng xử tại địa phương, cơ quan, đơn vị.

(2). Khẩn trương rà soát, sửa đổi, bổ sung một số nội dung quy tắc ứng xử phù hợp với tình hình mới; nghiên cứu ban hành chế tài phù hợp quy định của pháp luật để xử lý các trường hợp vi phạm quy tắc ứng xử.

(3). Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra thường xuyên và đột xuất việc thực thi công vụ của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan thuộc Thành phố, quan tâm tới bộ phận tiếp công dân của các cơ quan, đơn vị, hàng năm tổ chức đánh giá sơ kết, tổng kết việc triển khai thực hiện hai Bộ quy tắc ứng xử.

(4). Chỉ đạo rà soát, hỗ trợ đầu tư để các địa phương sớm hoàn thành mục tiêu 100% thôn, làng có nhà văn hóa hoặc điểm sinh hoạt cộng đồng, góp phần nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho nhân dân.

(5). Chỉ đạo các sở, ban, ngành có liên quan tổ chức lồng ghép thực hiện các nội dung quy tắc ứng xử nơi công cộng vào hướng dẫn thực hiện nội dung Phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, lồng ghép nội dung quy tắc ứng xử trong việc giảng dạy bộ tài liệu Giáo dục nếp sống thanh lịch, văn minh cho học sinh Thủ đô; chỉ đạo các cơ sở giáo dục, đào tạo niêm yết Quy tắc ứng xử nơi công cộng tại các trường học, cơ sở đào tạo.

(6). Có hình thức động viên kịp thời gương người tốt việc tốt, những cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện các Quy tắc ứng xử; có biện

pháp xử lý những cá nhân có thái độ, hành vi, ứng xử trái quy tắc và những cá nhân cố tình vi phạm.

2.2. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội của thành phố Hà Nội.

(1). Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân, đoàn viên, hội viên của các tổ chức chính trị - xã hội tham gia thực hiện tốt hai Bộ quy tắc ứng xử của Thành phố gắn với các phong trào của Đoàn, của Hội cũng như thực hiện chủ đề công tác hàng năm.

(2). Phát huy thế mạnh các kênh truyền thông của Đoàn, Hội nhằm đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền; đánh giá và nhân rộng các mô hình điểm trong tuyên truyền vận động thực hiện quy tắc ứng xử.

(3). Triển khai có hiệu quả Cuộc thi phát hiện và viết về gương điển hình tiên tiến, người tốt việc tốt, trong đó quan tâm phát hiện, tuyên truyền, nhân rộng gương điển hình, mô hình, cách làm hay trong tuyên truyền, thực hiện hai bộ Quy tắc ứng xử ở các cấp Đoàn, Hội.

Phiên chất vấn và trả lời chất vấn đã hoàn thành các nội dung chương trình đề ra, đối với những câu chất vấn chưa trả lời trực tiếp tại hội trường, đề nghị Chủ tịch UBND Thành phố, thủ trưởng các sở, ban, ngành có báo cáo bằng văn bản gửi đến Thường trực HĐND, đại biểu HĐND chất vấn theo quy định tại Điều 60 Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân.

Hội đồng nhân dân Thành phố giao Thường trực HĐND Thành phố tổ chức tái giám sát việc thực hiện các nội dung đã chất vấn và những cam kết của UBND Thành phố, lãnh đạo các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã tại kỳ họp này./. *☞*

Nơi nhận:

- Đ/c Bí thư Thành ủy; (để b/c)
- Thường trực Thành ủy; (để b/c)
- Như trên;
- Đ/c Chủ tịch UBND Thành phố;
- Thường trực HĐND TP,
- UB MTTQ TP;
- Các Ban HĐND Thành phố;
- Các đại biểu HĐND Thành phố;
- VP HĐND Thành phố;
- Các sở, ban, ngành Thành phố;
- Lưu: VT, TH.

**TL. THƯỜNG TRỰC HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
CHÁNH VĂN PHÒNG**

